



EGCO การันตีธุรกิจครึ่งหลังไฮไลต์

■ กำลังผลิตไฟฟ้าฟื้นตัว ■ บัญรายได้เพิ่ม 2 โครงการ

นิเวศ คอนเน็คท์ - EGCO คาดผลงานครึ่งปีหลังเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรก รับแรงหนุนจากการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นตามความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรม พร้อมตั้งเป้ารักษาอัตรากำไรจากการดำเนินงานเติบโตเฉลี่ย 5-6% ขณะที่ปัจจุบันมีกำลังการผลิตในมือราว 5,807 เมกะวัตต์

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป (EGCO) เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังของปี 63 คาดว่าจะเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรก 63 ที่มีกำไรสุทธิ 4,662 ล้านบาท เนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นรวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำไซยะบุรี สปป.ลาว



มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นส่งผลให้อัตราการผลิตไฟฟ้าทุกหน่วยเพิ่มขึ้น และยังได้รับปัจจัยหนุนจากโครงการโรงไฟฟ้าหุนหินเฟส 1 และโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง “กังดง” ในเกาหลีใต้ที่จะจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในไตรมาส 4/63 ขณะที่ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิต

ติดตั้งรวม 5,807 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าที่ COD ไปแล้ว 5,475 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 3 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 331 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโครงการโรงไฟฟ้าหุนหินเฟส 1 และเฟส 2 โรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง “กังดง” ในเกาหลีใต้ และโรงไฟฟ้า น้ำเทิน 1 นอกจากนี้ยังมีโครงการธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้อง 1 โครงการ ได้แก่ โครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 43% ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 4/64

สำหรับภาพรวมผลประกอบการปี 63 บริษัทมีเป้าหมายในการรักษากำไรจากการดำเนินงาน และรายได้ให้ใกล้เคียงปีก่อนที่มีกำไรจากการดำเนินงาน 10,368 ล้านบาท และรายได้ 47,460 ล้านบาท เนื่องจากจะมีการรับรู้รายได้เต็มปีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินชานบัวเวทtura (SBPL) ในประเทศฟิลิปปินส์ ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 455 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำไซยะบุรี ตามสัดส่วนการถือหุ้น 160 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพาลู ประเทศเกาหลีใต้ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 893.25 เมกะวัตต์



เตรียมลงนามเทรด..... บริษัท รัชสมอ บิ๊จค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) กำหนดราคาขาย 1.90 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) ก่อนการเพิ่มทุนเท่ากับ 13.86 เท่า เปิดให้จองซื้อวันที่ 27, 28, 31 ส.ค. และ 1 ก.ย.63 และเตรียมเข้าซื้อขายวันที่ 8 ก.ย.63





PTG แกร่ง! ทรูสซคองอันดับ BBB+

นิวส์ คอนเน็คท์ - ทรูสเรตติ้งจัดอันดับ "พีทีจี เอ็นเนอจี" ที่ BBB+ และให้แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" ตอกย้ำศักยภาพการตลาดที่แข็งแกร่งในธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า ทรูสเรตติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทอยู่ที่ระดับ BBB+ พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" พร้อมกันนี้ ทรูสเรตติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ต้องยลสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 1 พันล้านบาทของบริษัทที่ระดับ "BBB+" ด้วยเช่นกัน โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระ

โดยอันดับเครดิต สะท้อนถึงสถานะทางการตลาดของบริษัทที่แข็งแกร่งขึ้นในธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน ตลอดจนเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันที่ครอบคลุม ซึ่งอันดับเครดิตถูกลดทอนโดยระดับหนี้สินที่สูง รวมถึงความอ่อนไหวต่อการแทรกแซงราคาน้ำมันจากภาครัฐ และ



พิทักษ์ รัชกิจประการ

การแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การบริโภคน้ำมันภายในประเทศลดลง เกิดการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งในไตรมาส 2 บริษัทมียอดการจำหน่ายน้ำมันลดลง 1% จากไตรมาสก่อน มีรายได้จากการดำเนินงาน 2.2 หมื่นล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 513 ล้านบาท ขณะที่ EBITDA อยู่ที่ 1.6 พันล้านบาท ด้วยปัจจัยดังกล่าว บริษัทจึงปรับลดเป้าหมายของการขยายสถานีบริการน้ำมันลงเหลือไม่เกิน 100 สถานีในปี 2563 พร้อมปรับลด

เงินทุนลงจาก 4.5 พันล้านบาท เหลือ 3 พันล้านบาท โดยทรูสเรตติ้ง ยังคาดว่าปริมาณความต้องการน้ำมันจะกลับมาสูงขึ้นช่วงครึ่งหลังของปี 2563 หลังการผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ แต่จะยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ เนื่องจากยังมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการระบาดของโควิด-19 ระลอกที่สอง

ส่วนของแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" สะท้อนการคาดการณ์ของทรูสเรตติ้งว่าบริษัทจะสามารถดำรงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเอาไว้ได้

STI เชิงงานใหม่หนุน Backlog 5 พันล.

นิวส์ คอนเน็คท์ - STI ประเมินแนวโน้มผลประกอบการครึ่งปีหลังสดใส หลังยังมีการรับรู้รายได้และกำไรจากการลงทุนใน AEC พร้อมเดินทางขยายฐานลูกค้าใหม่ต่อเนื่องเตรียมเซ็นสัญญารับงานใหม่อีก 6-7 โครงการหนุน Backlog สิ้นปี 63แตะระดับ 5,000 ล้านบาท

นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเอ็นจิ้นอินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัทช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก เนื่องจากจะมีการรับรู้กำไรจากการเข้าลงทุนในบริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (AEC) รวมทั้งบริษัทได้ขยายฐานลูกค้าในกลุ่มที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งงานภาครัฐบาลและเอกชน โดยเฉพาะงานโครงสร้างพื้นฐานที่



สมเกียรติ ศิลวัฒน์วงศ์

แข็งแกร่งของ AEC จะเป็นโอกาสต่อยอดในการรับงานใหม่

โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัท STI มีงานในมือ (Backlog) รวมกว่า 4,605 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ในช่วง 4-5 ปีนับจากปี

นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญางานใหม่เพิ่มอีกประมาณ 6-7 โครงการ โดยคาดว่าจะทำให้ยอด Backlog สิ้นปี 63 เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 5,000 ล้านบาท และตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตเท่าตัวจากปีก่อนที่มีรายได้รวม 636.26 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของ STI ในไตรมาส 2/63 กำไรสุทธิทำสถิติสูงสุดใหม่ รายได้ไตรมาสอยู่ที่ 41.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 85.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 22.4 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการให้บริการ 401.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 229.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 133.5% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 172.1 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากการเข้าลงทุนใน บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (AEC)



KBANKชี้เทรนด์ลงทุนสู่ยุครักโลก

นิเวศ คอนเน็คท์ - KBANK หัวใจประกอบ AUM ปี 63 อยู่ในระดับใกล้เคียงปีก่อนที่ 7.5 แสนล้านบาท รับแรงกดดันจากนักลงทุนมีการโยกย้ายเงินลงทุนหลังกังวลความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากผลของไวรัสโควิด-19 พร้อมประเมินเทรนด์ลงทุนโลกช่วง 10 ปีข้างหน้า จะขยายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นายจิรวัดณ์ สุภรณ์ไพบูลย์ Private Banking Group Head ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK เปิดเผยว่าภาพรวมธุรกิจ Private Banking ของธนาคารในช่วงครึ่งปีแรกมีความผันผวนค่อนข้างมากเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการลงทุนเพื่อสร้างความสมดุลให้กับพอร์ตตนเอง จึงคาดว่ามูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการลงทุน (AUM) ของธนาคารในปี 63 จะทรงตัวใกล้เคียงกับปีก่อนที่อยู่ในระดับ 750,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่การปฏิวัติเพื่อความยั่งยืน และเปลี่ยนผ่านไปสู่รูปแบบที่สามารถสร้างความเติบโต โดยไม่ทิ้งร่องรอยความเสียหายไว้กับโลก ส่งผลให้เทรนด์ความยั่งยืนถือเป็นโอกาสสำคัญของนักลงทุนในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว



จิรวัดณ์
สุภรณ์ไพบูลย์

และหนึ่งในมิติด้านความยั่งยืนของการลงทุนคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Transition) ซึ่งเป้าหมายร่วมของโลกในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 50% ภายในปี 73 ทั้งนี้ มองว่าเป็นโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่คาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ในช่วง 10 ปีข้างหน้า ซึ่งช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีเงินเข้ากองทุน Climate change กว่า 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ขนาดสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็น 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ขณะที่ KBank Private Banking ได้นำ

เสนอกองทุนภายใต้ธีมความยั่งยืนแก่ลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง เช่น K-HIT ซึ่งปัจจุบันสามารถสร้างผลตอบแทนไปแล้ว 15% มีมูลค่ากองประมาณ 1,000 ล้านบาท และ K-CHANGE สร้างผลตอบแทนแล้ว 49% มีมูลค่ากองประมาณ 2,700 ล้านบาท ขณะที่ล่าสุดได้นำเสนอกองทุน K Climate Transition เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ LO Funds - Climate Transition, (USD), I Class A (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนที่คำนึงถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกองทุนแรกและหนึ่งเดียวของไทย โดยจะเปิดขาย IPO ครั้งแรกในช่วงวันที่ 1-15 ก.ย.นี้

ภาพข่าว



ไทยสมุทร นำทัพตัวแทนคุณภาพรับรางวัล APFinSA Awards

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคุณจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง และ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงาน คปภ. ที่ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนคุณภาพ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ที่ได้รับรางวัล APFinSA Awards 2020 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (APFinSA) ร่วมกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA)

TITLE บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ อาหารสัตว์และเวชภัณฑ์

ตัวแทนพนักงานจาก บริษัท รมโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TITLE ร่วมบริจาคอาหารสุนัข ควบกับผักสุนัข ไม้กวาดทางมะพร้าว เวชภัณฑ์และยารักษาโรค และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นอื่น ๆ ให้กับ บ้านพักพิงสุนัขจรจัด ภูเก็ท ณ สวนป่าบางขุน จังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปใช้ในศูนย์พักพิงสุนัขจรที่ยังขาดแคลน

